



จดหมายข่าว

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat City Municipality
1082 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7534 2880-1, 0 7580 9571 โทรสาร 0 7534 7405
www.nakhoncity.org email : nakhonsimunicipality@gmail.com

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มิถุนายน 2565



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



- หน้า 5 โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
- หน้า 7 เปิด “โรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงหน้าบ้าน”
- หน้า 9 ประเมิน LPA
- หน้า 10 ประชุมคณะกรรมการชุมชน
- หน้า 13 เปิด “อาคารฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุฯ” กองสวัสดิการสังคม



บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ดร.กมลพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)



พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้าเมือง โดยมี นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี





พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ดร.กมลพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ โดยมี นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร



โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 3

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นชะเอม จำนวน 100 ต้น) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019





พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสุขคูขวาง



ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้เปิดป้าย “โรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงหน้าบ้าน” เพื่อดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในชุมชนต่างๆ ได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อติดตามอาการป่วยของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างใกล้ชิด ลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในการพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษา ปรึกษา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทศบาลฯ แต่สามารถเดินทางมายังศูนย์บริการสาธารณสุขสุขคูขวางได้



วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565



ดร.กมลพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยร่วมกันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เจริญจิตตภาวนา รับฟังปาฐกถาธรรมและกิจกรรมเวียนเทียน บริเวณรอบ พระสมเด็จเจ้าพระพุทธสิรินครนาถ เฉลิมราชย์สถูปฐานุสรณ์ ณ พุทธภูมิ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ รักษาศีล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก



นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช



การประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนรับคณะกรรมการ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมิน สำหรับการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ประกอบด้วยการประเมิน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ซึ่งการประเมินดังกล่าว มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจและรู้จักตนเองในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช





ประชุม มอบนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'๘๔) ทุ่งท่าลาด



ประชุมคณะกรรมการชุมชน

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 67 ชุมชน

ทั้งนี้ มีการบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน โดย สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรยายเรื่อง แนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บรรยายเรื่อง แผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรและอาชญากรรม โดย สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
โครงการออกกำลังกายแลกไข่ โดย นางเทพกัญญา เหมทานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) การจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)





พบปะ คณะกรรมการชุมชน



วิทยากรบรรยาย





โครงการอบรมสัมมนา บุคลากรของเทศบาล

ดร.กมลพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร กิจกรรม “การให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดยนายชาคร โอยสุรย์ ปลัดเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช





กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



พิธีทำบุญ อาคารกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีทำบุญอาคารกองสวัสดิการสังคมและศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานกองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วม โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพร้อมพิธีทำบุญ อาคารละหมาดและอาคารสำนักงานสวนสัตว์ สำนักช่าง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 (ทุ่งท่าลาด)



? โรคฝีดาษลิง คือ อะไร ??

รวบรวมข้อมูล โดย หมอทอง
สพญ.อิงอร ปรีชาญูวิจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ประจำสถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โรคฝีดาษลิง โรคนี้พบมากในแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก พบผู้ป่วยในประเทศนอกเขตแอฟริกา เช่น สหรัฐอเมริกา อิสราเอล สิงคโปร์และสหราชอาณาจักรมักเกิด จากการเดินทางระหว่างประเทศหรือการนำเข้าสัตว์ติดเชื้อ

โรคฝีดาษลิง ไม่ใช่โรคใหม่แต่เคยระบาดมาแล้วมากกว่า 20 ปี เชื้อไวรัสฝีดาษลิง พบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอกหนูป่า รวมทั้งคนก็สามารถติดโรคได้

โรคฝีดาษลิง สามารถป้องกันได้ โดยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคอยู่ห้องแยก สวมหน้ากากอนามัย และใส่เสื้อคลุมปกปิดผื่นทั้งหมด จนผื่นหายดีและตกสะเก็ด

โรคฝีดาษอันตรายแค่ไหน

ผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง บางครั้งคล้ายกับอาการของโรคอีสุกอีใส และหายเองได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ ฝีดาษลิง อาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้ในบางกรณี และเคยมีรายงานว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายคนในแอฟริกาตะวันตก โดยอัตราการเสียชีวิตอยู่ในกลุ่มเด็กเล็กสูงถึง 10%

เชื้อฝีดาษลิง ติดต่อกันอย่างไร

ฝีดาษลิง อาจแพร่กระจายได้เมื่อมีการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ โดยไวรัสชนิดนี้จะเข้าสู่ร่างกาย ผ่านทางรอยแตกบนผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจหรือผ่านทางตา จมูก หรือปาก โดยคนสามารถติดเชื้อโรคนี้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ติดเชื้อกัด หรือจากการกินเนื้อสัตว์มีเชื้อที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ การแพร่เชื้อจากคนสู่คน อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิด แต่มีโอกาสน้อยมากในการแพร่เชื้อจากคนสู่คน นอกจากนี้ เชื้อโรคนี้อย่างแพร่กระจายด้วยการสัมผัสกับวัตถุที่ปนเปื้อนไวรัสชนิดนี้ อย่างผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า

อาการของโรค

- ระยะพักตัวประมาณ 7-14 วัน อาจนานถึง 21 วัน
- อาการเริ่มแรกจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย
- 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขาและอาจเกิดบนใบหน้าและลำตัว
- ระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุด อาการป่วย ประมาณ 2-4 สัปดาห์

การรักษา

ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาฝีดาษลิง แต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการป้องกันการติดเชื้อ หรือรับวัคซีนใช้ทรพิษ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 85% ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า การได้รับวัคซีนหลังจากสัมผัสกับเชื้อ อาจช่วยป้องกันโรคนี้ได้ หรือทำให้มีความรุนแรงลดลง

วิธีป้องกัน

- เลี่ยงสัมผัสโดยตรง เลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์
- กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก
- หมั่นล้างมือบ่อยๆ
- ไม่ควรรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง



โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน



รวบรวมข้อมูล โดย หมอตอง สพญ.อิงอร ปรีชาญูวินิจฉัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ประจำสถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งการป้องกันสามารถทำได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้



1. ป้องกันสัตว์เป็นโรค

สุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่ออายุ 2-3 เดือน และฉีดซ้ำตามนัด ลดจำนวนสัตว์โดยการทำหมัน พบสัตว์สงสัย เป็นโรคพิษสุนัขบ้า แจ้ง เจ้าหน้าที่ทันที



2. ป้องกันการถูกกัด

เลี้ยงในบ้าน ใส่สายจูง ไม่ให้ไปกัดผู้อื่น

ป้องกันด้วยคานา 5 อย่า อย่าแหย อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหีบ อย่างยุ่ง

3. ป้องกันหลังถูกกัด

ถ้าถูกสุนัข แมว กัด ข่วนหรือเลียบาดแผล ให้ปฏิบัติ ดังนี้



อาการผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

จะเริ่มแสดงอาการหากได้รับวัคซีนไม่ทัน หลังจากถูกกัด 3 สัปดาห์ ถึง 4 เดือน โดยมีอาการ ดังนี้ มีไข้อ่อนเพลีย คันบริเวณที่ถูกกัด กลัวแสง กลัวลม แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เสียชีวิต

อาการในสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

ลั่นห้อย น้ำลายไหล กระวนกระวาย ตื่นเต้น ก้าวร้าว กัดสิ่งของ อาจเชื่องซึม เสียงเห่าหอนเปลี่ยนไป ขย่อนคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ การเคี้ยวหรือกลืนผิดปกติ ทรงตัวไม่ได้ นอนนิ่งเป็นอัมพาต ตาย



วิทยาลัยเทคนิคบालนครนครศรีธรรมราช

“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่
ทันสมัยโปร่งใสปลอดภัย
การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้”

ดร.กมล เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มิถุนายน 2565



ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
การก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แห่งใหม่)

โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ที่ทันสมัย และให้บริการประชาชนได้มากขึ้น

บริเวณตรงข้ามหอประชุมเมือง
สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)



ผ่านไลน์ @nakhoncity

หรือสแกน QR CODE

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-06-2565

ประกาศ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตารางฉีดวัคซีน โควิด-19
ประจำเดือน มิถุนายน 2565

WALK IN

#เข็ม 1 #เข็ม 2 #เข็ม 3 #เข็ม 4

สำหรับกลุ่มอายุ 5 ปี ขึ้นไป
ให้บริการทุกวันศุกร์ (วันราชการ)

เวลา 09.00 น.-15.00 น.

(จำนวน 300 ตัว/วัน เช้า 200 ตัว บ่าย 100 ตัว)

สูตรการฉีดวัคซีน
เป็นไปตามแนวทาง
กระทรวงสาธารณสุข



สถานที่ฉีดวัคซีน :

รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (วัดสวนป่า)

นำบัตรประชาชนและหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงด้วย



Distancing

เว้นระยะห่าง



Mask wearing

สวมหน้ากากอนามัย



Hand washing

ล้างมือให้สะอาด



Temperature check

ตรวจวัดอุณหภูมิ



Testing

ตรวจหาเชื้อโควิด-19



Application

ใช้แอปพลิเคชัน
และแอปพลิเคชัน



ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7534 1679 โทรสาร 0 7534 1678



Facebook : ศูนย์ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช



@nakhoncity

ง่ายเพียงแต่เจาะเลือด

ตรวจคัดกรอง

ดาวนซ์ซินโดรม

ของการกินดรรกจากเลือดคุณแม่

ในช่วงอายุครรภ์

14-18 สัปดาห์

คลินิกคัดกรองดาวนซ์ซินโดรม ทุกวันอังคาร บ่าย

ติดต่อสอบถาม คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โทร 075-809572-5 ต่อ 127



สถานรณานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สำหรับผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565

- ➔ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
- ➔ เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565

- ➔ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
- ➔ เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

สอบถามเพิ่มเติม 075-809571 ต่อ 9175



แจ้งเตือนภัย! โจรขโมยมาตรวัดน้ำประปา

ขณะนี้เกิดมาตรวัดน้ำประปาสูญหายในเขตเทศบาลและพื้นที่
บริการน้ำประปานอกเขตเทศบาล จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้น้ำประปา
เพิ่มความระมัดระวัง สอดส่องดูแลมาตรวัดน้ำประปาและบุคคลต้องสงสัย



แจ้งเบาะแสได้ที่

สำนักงานประปา โทร. 075-809571 ต่อ 9120,9121

โรงกรองน้ำประตุน้ำ โทร. 075-856282



Distancing

เว้นระยะห่าง



Mask wearing

สวมหน้ากากอนามัย



Hand washing

ล้างมือให้สะอาด



Temperature check

ตรวจวัดอุณหภูมิ



Testing

ตรวจหาเชื้อโควิด-19



Application

ใช้แอปพลิเคชัน
และแอปพลิเคชัน